

แต่...แม่ทัพธรรมผู้จากไป

พระธรรมทูตทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาต่างได้รับการแจ้งข่าวว่า ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นวันประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติ

โสภณ(สมบุญ สมนุญ โณ) อดีตประธานสมัชชาสงฆ์

แห่งประเทศไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่าง

พร้อมเพรียงกันมาสู่วัดวชิรธรรมประทีป นคร

นิวยอร์ก เพื่อร่วมงานและแสดงความเคารพแก่พระ



มหาเถระผู้นำสูงสุดแห่งพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด

นานๆ ครั้งที่พระสงฆ์หรืออุบาสก อุบาสิกาจะได้มีโอกาสร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ



หรือพระราชทานเพลิงศพพระมหาเถระผู้ใหญ่ เพราะ

การที่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธ

ศาสนาด้วยการบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้ว

อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อมีอายุครบถ้วนที่จะอุปสมบท

ได้ตามที่พระวินัยกำหนดแล้วตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

ภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัตร์เป็นสิ่งที่หาได้อย่างยากยิ่ง

การได้บรรพชาและอุปสมบทตั้งแต่ต้นจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของพระภิกษุ

รูปหนึ่ง นับเป็นความสำเร็จของนักบวชที่สามารถดำเนินชีวิตพรหมจรรย์ของตนจนถึง

จุดหมายปลายทาง เพราะการประพฤติพรหมจรรย์ของนักบวชจะต้องต่อสู้กับกิเลส

น้อยใหญ่ที่คอยขย้ำหลอกล่อทำให้พลัดพลินจนเดินหลงทางหรือบีบคั้นจนต้องเลิก

กลางคัน ไม่สามารถจะครองพรหมจรรย์ให้ตลอดรอดฝั่งได้

เมื่อพระเทพกิตติโสภณได้ต่อสู้ฝ่าฟันกิเลสน้อยใหญ่ให้ผ่านพ้นไปอย่างปลอดภัยจนวันสุดท้ายของชีวิต ก็สมควรที่จะได้รับการยกย่องและประกาศศุภคติว่าเป็นสมณศากยบุตรที่เอาชนะมารบนเส้นทางพรหมจรรย์ได้อย่างเด็ดขาด ไม่มีการพ่ายแพ้อีกเป็นแน่แท้ การมางานศพของพระมหาเถระผู้เข้มแข็งแกร่งกล้า เช่นนี้จึงมิใช่การมาเพื่อแสดงความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของท่านดังแสดงแก่บุคคลทั่วไปแน่นอน แต่น่าจะเป็นการแสดงความปลาบปลื้มยินดีที่ท่านสามารถมอบกายถวายชีวิตแก่พระรัตนตรัยได้สำเร็จ การจัดงานพระราชทานเพลิงศพที่ทำได้อย่างงดงามในทุกขั้นตอนจึงไม่ใช่เป็นการทำเพื่อไว้อาลัย แต่จะเป็นการฉลองความยิ่งใหญ่แห่งการอุทิศชีวิตเพื่อประพาศพรหมจรรย์อันเป็นจุดหมายสูงสุดทาง



พระพุทธานุภาพของพระมหาเถระผู้มีกุศลเจตนาอันแน่วแน่มากกว่า

แม้ในวิชาศาสนพิธีจะได้จัดให้งานศพของบุคคลทั่วไปเข้าในกลุ่มงานอวมงคล แต่การได้ร่วมงานพระราช

ทานเพลิงศพของพระเทพกิตติโสภณผู้ได้ปฏิบัติธรรมมาอย่างยาวนานด้วยความบริสุทธิ์ศุภคุณ ย่อมเป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความเคารพบูชา ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า **การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด** เพราะการประพาศพรหมจรรย์จนตลอดชีวิตของท่านคือการบำเพ็ญตนให้เป็นบุคคลที่ควรบูชา

ในเรื่องการบริหารจัดการ พระเทพกิตติโสภณเป็นผู้นำชุมชนไทยในนคร
นิวยอร์กที่เข้มแข็ง เพราะท่านสามารถแสดงภาวะผู้นำให้เป็นที่ประจักษ์โดยการนำ
ญาติโยมพุทธบริษัทในเขตนครนิวยอร์กและมลรัฐ
ใกล้เคียงสร้างวัดวชิรธรรมประทีปให้มีถาวรวัตถุที่จะ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพระสงฆ์และชุมชนอย่าง
เพียงพอ เป็นศูนย์กลางชุมชนไทยที่สำคัญในมหานครอันเป็นศูนย์กลางแห่งกิจการ
ต่างๆ ของโลกแห่งนี้จนสำเร็จอย่างน่าภูมิใจของคนไทยที่ได้มาเยือน



ในยุคต้นๆ ของการเดินทางมาสู่สหรัฐอเมริกาของพระสงฆ์ไทย พระภิกษุสงฆ์
ส่วนใหญ่เดินทางมากิจนิมนต์เป็นการส่วนตัว ต่างคนตามทำกิจกรรมของตนๆ ตาม
อัธยาศัยกับชุมชนที่ตนได้รับนิมนต์มา ไม่สามารถจะติดต่อประสานงาน ร่วมกิจกรรม
หรือควบคุมดูแลให้เป็นองค์กรที่เป็นปึกแผ่นแน่นอนหนาได้ เมื่อพระสงฆ์ผู้ใหญ่ได้ดำริที่
จะรวบรวมพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นปึกแผ่นเพื่อความ
เป็นเอกภาพในการทำหน้าที่ของพระสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ตั้งแห่งความ
ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

เบื้องต้นพระเทพกิตติโสภณรับหน้าที่เป็นเลขานุการ ดำเนินการประสานงาน
กับพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นปราชญ์ของไทย เช่น พระพรหมคุณาภรณ์



(ประยุทธ ปยุตฺโต) และพระวิเทศธรรมรังสี (ชีวานนุ โท ภิกขุ) เป็นต้น
ได้ร่วมกันร่างกฎระเบียบและตั้งองค์กรสมัชชาสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาท่านได้รับฉันทามติจากคณะสงฆ์

ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสมาชิชาสงฆ์ไทยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสมาชิชาสงฆ์แห่งคณะสงฆ์
ไทยในสหรัฐอเมริกาจนเป็นปึกแผ่นมีความเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งได้ผลิตพระธรรมทูต
ถึง ๔๐๐ กว่ารูปออกมาทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะอยู่ในวัดต่างๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

พระเทพโศภณเป็นแม่ทัพธรรมสำคัญที่ได้นำพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทไทย
ให้มาประดิษฐานทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา หากนับกันตาม
จำนวนที่พักของพระสงฆ์จะเรียกว่าวัดหรือที่พักสงฆ์หรือสำนัก
สงฆ์ตามสะดวก เดิมนี่มีวัดของพระพุทธศาสนาแบบไทยไม่ต่ำ
กว่า ๕๐ วัดทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา



ท่านได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนวาระสุดท้ายเป็นเวลา
24 ปีเต็ม จึงสมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่ทัพธรรมที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนตัวตายใน
สนามรบ นับเป็นพระมหาเถระที่กล้าหาญอดทนเด็ดเดี่ยว ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู
ด้วยการห่อสังขารด้วยธงธรรมจักรอันเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่ธรรมะด้วยการ
หมุนกงล้อธรรมจักรที่มีมาแต่โบราณกาล

หากพิจารณาถึงพระปฐมบรมพุทธโอการที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแก่พระ
อรหันต์หกสิบองค์ในวันที่ได้ส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่า " **ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
เธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นทิพย์ พ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของมนุษย์ เธอ
ทั้งหลายจงจาริกไป อย่าไปทางเดียวหลายคน จงประกาศพรหมจรรย์งามในเบื้องต้น
งามในท่ามกลางและงามในที่สุด ถึงพร้อมด้วยอรรถและพยัญชนะ เพื่อประโยชน์และ**

ความสุขแก่มหาชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลก " ในพุทธพจน์นี้มีคำว่า เพื่อ
อนุเคราะห์โลก ทำให้คิดได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาให้พรหมจรรย์คือแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตอันประเสริฐ ได้รับการประกาศไปทั่วโลกเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และมีความสุขจากการวิถีธรรมอันประเสริฐมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

พระเทพกิตติโสภณ ได้นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว
ได้ขยายงานออกไปอย่างกว้างไกลไปตามมลรัฐต่างๆ อย่างมากมาย สมควรได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นผู้ทำพระดำริของพระพุทธเจ้าให้เป็นความจริงหรืออาจจะพูดตามสำนวน
สมัยใหม่ว่า ทำฝันของพระพุทธเจ้าให้เป็นจริง

สามสิบปีที่ท่านได้เพาะและหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิในดินแดนนี้ บัดนี้ต้นโพธิ
ได้เติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ชนทุกหมู่เหล่าไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ มีพระภิกษุ
หนุ่มที่มีความรู้ดี ความสามารถดี มีภูมิธรรมดี ได้เข้ามาร่วมงานสานต่อสนองพระพุทธ
ประสงค์อย่างเข้มแข็ง แม้ท่านประธานสมัชชาสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยจะต้องจากไป
ตามกฎแห่งธรรมคืออนิจจัง ความเปลี่ยนแปลง ทุกขัง ทนได้ยาก และอนัตตา สภาวะที่
หาสาระแก่นสารตัวตนมิได้ ตามบัญญัติแห่งพระธรรมก็ตาม แต่เจตนารมณ์อันแน่วแน่
ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรโบพนา ได้แผ่ร่มเงากิ่งก้าน
สาขาปกป้องคุ้มครองประชาชนที่ร้อนรุ่มด้วยเปลวไฟแห่งกิเลสที่แผดเผาให้คลายร้อน



ผ่อนให้เย็นลง จักได้รับการสืบทอดต่อไปอย่างไม่ขาดสาย

ขอให้ท่านประธานสมัชชาสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐ

อเมริกาที่ได้ทำงานตราครุฑเห็นคเหน้อยมานานจนนอนหลับตาพักให้สบาย ธรรม
ทายาททั้งหลายจักได้สืบสานบำรุงมรดกธรรมอันสำคัญนี้ไว้ให้เจริญก้าวหน้าเพื่อ
ประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นอันมากตามอุดมมุ่งหมายของการทำงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของบรรดาเหล่าพระธรรมทูตทุกประการ

ในฐานะท่านเป็นประธานสมัชชาผู้รับผิดชอบองค์ภคคณะสงฆ์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่านทรงไว้ซึ่งพรหมวิหารธรรมและความยุติธรรมในการบริหารองค์
กรและปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นที่ยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้อย่างยอด
เยี่ยมจนเป็นที่เคารพรักของพระธรรมทูตทุกรูป สมกับที่ท่านเป็นนักบริหารที่นั่งใน
หัวใจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นที่ได้ประจักษ์ตลอดมา

งานพระราชทานเพลิงศพของพระเทพกิตติโสภณที่คณะพระสงฆ์และอุบาสก
อุบาสิกาอันมีคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย
และพุทธบริษัททั่วชีวิตธรรมประทีปได้จัดถวาย จึงเป็น
งานที่สวยงามตามประเพณีไทยแต่โบราณที่ได้จัดถวายแก่
พระมหาเถระทั้งหลายที่อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาและ
ประโยชน์สุขของมหาชนจนตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน



๒๕๕๔ มีพระสงฆ์จำนวน ๒๐๔ รูปและอุบาสกอุบาสิกา
ประมาณ ๕๐๐ คน เดินทางมาจากมลรัฐต่างๆ ทั่วประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อกระทำการสักการะสรีระของท่านเป็น
ครั้งสุดท้ายและร่วมงานพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้โดย

พร้อมเพรียงกัน ความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจของคณะกรรมการจัดงานและ

ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามทุกฝ่ายทุกท่านที่ทำงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละทั้งกำลังกาย
กำลังใจ กำลังทรัพย์ กำลังความรู้ ความสามารถ ล้วนเป็นเครื่องสักการะอันยิ่งใหญ่ที่
ร่วมกันน้อมถวายแก่พระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา กรุณา อคทน กล้าหาญและ
เด็ดเดี่ยว และช่วยกันสืบสานปณิธานของประธานสมัชชา
สงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐ



อเมริกาที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์และความสุข
ของมหาชนอย่างไม่มีวันหยุดตามพระพุทธรูปบูชาต่อไป

วัดวัชรธรรมประทีป นครนิวยอร์ก

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เวลา ๑.๐๐ น.



ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจ้าอาวาสวัดลอยฟ้า (Sky temple no boundary)

www.skytemple.org